

พอ.สว. รับมอบบริจาคยาจาก เกร็ด อีสเทอร์น ดรีก เพื่อใช้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

กว่า 40 ปี ที่อาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพอ.สว. ออกเดินทางไปยังพื้นที่รूरกันดารเพื่อให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน จังหวัดที่หน่วยแพทย์อาสาออกไปดูแลมักจะเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับชายแดน หรือการคมนาคมไม่สะดวก นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2512 จนถึงปัจจุบัน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอ.สว. ได้ออกไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านรूरกันดารห่างไกลใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละประมาณ 6 – 12 หมู่บ้าน เป็นจำนวน 12 – 24 ครั้งต่อปี โดยมีประชาชนได้รับการตรวจรักษาให้คำแนะนำในการป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งสิ้นประมาณ 180,000 รายต่อปี มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค หรือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ปีละประมาณ 500 – 700 ราย และได้ตรวจรักษาประชาชนผู้ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 10 ล้านคน

ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงปลายฤดูร้อน ย่างเข้าฤดูฝน สภาพอากาศที่แปรปรวน และยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ในหลายพื้นที่ของประเทศ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นหวัด ไอ และไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คนไทยยังมีอัตราการป่วยของโรคระบบทางเดินอาหารค่อนข้างสูง เช่น โรคท้องอืด ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้อง มีการบีบรัดของลำไส้ ท้องหลวม ดิ่งๆ อืดๆ มีลม หรือแก๊สในกระเพาะอาหาร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอาหาร หรือพฤติกรรมกรกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีไขมันสูง เช่น แกงกะทิ ซ็อกโกแลต เนย นม อาหารรสจัด ไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัด หรือเผ็ดจัด และอาหารที่ย่อยได้ยาก เช่น เนื้อสัตว์ กากใยอาหารบางชนิด

นายเรีท เฮเมเดส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เกร็ด อีสเทอร์น ดรีก จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทผู้ผลิตยารักษาโรค วิตามิน อาหารเสริม ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางในไทยและประเทศแถบเอเชีย มากว่า 50 ปี เกร็ด อีสเทอร์น ดรีก ได้ดำเนินโครงการบริจาคยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมายาวนานผ่านองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สภากาชาด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจากความต้องการและสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และล่าสุดได้บริจาคยาให้มูลนิธิ พอ.สว. อันประกอบด้วย ดีคอลเจน ยาบรรเทาหวัด โซลแมค ยาบรรเทาอาการไอ และแครมิล ยาลดกรดในกระเพาะ เพื่อใช้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นรूरกันดารต่อไป”